



Chinese Abroad study Center

การบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

รู้จักกับวีซ่าจีน

สำหรับนักเรียนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศจีนนั้นมีความจำเป็นต้องขอวีซ่า (ยกเว้นเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า คนไทยสามารถพำนักได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน) โดยทั่วไปแล้วนักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อประเทศจีน จะต้องขอวีซ่าประเภท x1 หรือ x2 ซึ่งเป็น วีซ่าที่ออกให้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ด้านการศึกษา โดยวีซ่า x2 ใช้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เดินทางไปศึกษาเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น 2-3 เดือน , 1 เทอม (น้อยกว่า 1 ปี) ส่วนวีซ่า x1 สำหรับผู้ที่เดินทางไปศึกษาในระยะยาว 1 ปีขึ้นไป แต่นอกจากนี้ยังมีวีซ่าประเภท L ซึ่งเป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถใช้วีซ่านี้เดินทางไปเยี่ยมบุตรหลานได้ไม่เกิน 30 วัน

ขั้นตอนการขอวีซ่าจีน

การยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนนั้นค่อนข้างแตกต่างจากทางยุโรปและอเมริกา โดยสิ่งแรกที่ต่างคือ ทางกรจีน ไม่ได้มีการเก็บลายนิ้วมือดิจิทัล และไม่ต้องถ่ายรูปหน้าใหม่ นอกเหนือจากที่รูปถ่ายที่แนบมากับเอกสาร จึงทำให้คุณสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปยื่นคำร้องแทนได้ ทั้งนี้เราขอแนะนำให้คุณยื่นเอกสารด้วยตนเองดีกว่าหากสะดวกในการเดินทาง

การบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน มีขั้นตอนดังนี้

- 1.กรอกแบบฟอร์มของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center หรือ CVASC) โดยให้อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งหมด และทำการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ โดยคุณสามารถให้ข้อมูลแต่เจ้าหน้าที่เพื่อทางเราจะได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
2. เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา (เอกสารประกอบการพิจารณาทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดเตรียมให้) เอกสารประกอบการพิจารณามีดังนี้

2.1 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2.2 สำเนาเอกสารใบตอบรับและJW202 จากทางมหาวิทยาลัยฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2.3 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หากมี **

และเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) โดยสามารถยื่นด้วยตนเอง หรือยื่นผ่านบุคคลอื่น โดยการแนบใบมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) ก็ได้ **โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อนการยื่นคำร้อง**

3. เมื่อกระบวนการยื่นขอวีซ่าเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะมอบใบนัดรับวีซ่าให้ การยื่นขอวีซ่าจีนก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับคุณ **โดยปกติจะใช้เวลารอเพียง 4 วันทำการเท่านั้น** (และชำระเงินในวันที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับเล่มวีซ่า) โดยในระหว่างนี้คุณสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้จากเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC)

ค่าบริการของ Chinese Abroad study Center ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

ประเภทวีซ่า	ค่าใช้จ่าย	ค่าบริการ (ยื่น-รับวีซ่า)	รวม
วีซ่านักเรียน/นักศึกษา	ปกติ 1,650 บาท	500 บาท/ท่าน	2,150 บาท
	ด่วน 2,775 บาท	500 บาท/ท่าน	3,275 บาท
วีซ่าท่องเที่ยว (สำหรับผู้ปกครอง)	ปกติ 1,650 บาท	500 บาท/ท่าน	2,150 บาท
	ด่วน 2,775 บาท	500 บาท/ท่าน	3,275 บาท